



ประกาศด้านศุลกากรสังขละบุรี

ที่ ๒/๒๕๕๘

เรื่อง ขยายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ด้วยด้านศุลกากรสังขละบุรี กรมศุลกากร จะทำการขยายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามบัญชีรถยนต์ของกลางแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ บริเวณที่ทำการด้านศุลกากรสังขละบุรี ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขยายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

๑. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลขยายทอดตลาดรถยนต์ของกลางดังกล่าวตามที่ด้านศุลกากรสังขละบุรีกำหนด

๒. การประมูลขยายทอดตลาดรถยนต์ของกลางด้านศุลกากรสังขละบุรี เป็นการประมูลขายรถยนต์ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูล หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและได้รับการอนุมัติการขายรถยนต์ของกลางจากคณะกรรมการขยายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในวันประมูลทันที

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันการประมูลเป็นเงินสด หรือ แคนเชียร์เช็คของธนาคาร สั่งจ่าย กรมศุลกากร (פקกรายได้) โดย..... (ผู้ส่งจ่าย) ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านศุลกากรสังขละบุรี ในวันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูลตามจำนวนรถยนต์ที่ต้องการประมูล โดยให้วางเงินค้ำประกันการประมูลคันละ ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นคันใด

๔. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนารับรองถูกต้องจำนวน ๒ ฉบับ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

๕. ด้านศุลกากรสังขละบุรีจะให้ผู้สนใจชมสภาพรถยนต์ของกลางที่จะขยายทอดตลาดได้ในวันที่ ๑๑ และ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ของกลางด้านศุลกากรสังขละบุรี

๖. ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางเงินค้ำประกันการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประมูลหรือเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล ที่ทำการด้านศุลกากรสังขละบุรี โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับป้ายยกเสนอราคาตามจำนวนรถยนต์ของกลางที่ตนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลไว้ ในการยกป้ายเสนอราคาประมูลแต่ละครั้ง กำหนดเกณฑ์เสนอราคาเพิ่มขึ้น ครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นเองได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูลคันใดแล้ว ด้านศุลกากรสังขละบุรีจะยึดป้ายยกเสนอราคาดังกล่าวคืน และผู้ประมูลได้จะต้องลงนามในสัญญาการซื้อรถยนต์ของกลางกับด้านศุลกากรสังขละบุรีทันที

๗. ผู้ชนะการประมูลรถยนต์ของกลางจะต้องวางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ของกลาง (ไม่รวมเงินค้ำประกันการประมูล) ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (๒๕%) ของราคาการรถยนต์ของกลางที่ชนะการประมูลได้แต่ละคัน ต่อด้านตุลาการสั่งชละบุรีภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และจะต้องชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางส่วนที่เหลือให้ครบเต็มจำนวนภายในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คเชียร์เช็คของธนาคาร สั่งจ่าย กรมตุลาการ (พักรายได้) โดย..... (ผู้สั่งจ่าย)

หากผู้ชนะการประมูลไม่วางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ของกลางภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประมูล และด้านตุลาการสั่งชละบุรีจะริบเงินค้ำประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด

และกรณีผู้ชนะการประมูลได้วางเงินมัดจำค่าซื้อรถยนต์ของกลางไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางให้ครบเต็มจำนวนต่อด้านตุลาการสั่งชละบุรีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ด้านตุลาการสั่งชละบุรีจะริบเงินมัดจำและเงินค้ำประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่าเมื่อด้านตุลาการสั่งชละบุรีนำรถยนต์ของกลางคันดังกล่าวออกขายตามวิธีการที่ด้านตุลาการสั่งชละบุรีกำหนดอีกและได้รับราคาน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายครั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลที่สละไม่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าวให้ครบเต็มจำนวนตามที่ประมูลไว้ในครั้งนี้จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๑๖

๘. คณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายรถยนต์ของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคำตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางมีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติหรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล

๙. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืนหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หรือในวันทำการถัดไป ยกเว้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ของกลางดังกล่าวจากคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืนในวันที่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบเต็มจำนวน

๑๐. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลาง และนำออกไปจากด้านตุลาการสั่งชละบุรีภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้น ด้านตุลาการสั่งชละบุรีจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดกับรถยนต์ของกลางนั้น

๑๑. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพของรถยนต์ของกลาง สำหรับรายละเอียดรถยนต์ของกลาง อาทิเช่น ยี่ห้อ รุ่น ปี สี เกียร์ เป็นต้น ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียดเพียงเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ หากมีการประกาศอนุมัติการขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ด้านตุลาการสั่งชละบุรี ถือว่าผู้ชนะการประมูลพอใจและยอมรับในสภาพของรถยนต์ของกลางดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

๑๒. ด้านตุลาการสั่งชละบุรี จะออกหลักฐานการเข้าร่วมประมูลที่จำเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณีส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูลจะต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เป็นต้น พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน ๒ ฉบับ ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย

๑๓. ผู้ชนะการประมูลสามารถขอรับใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ ๓๒) และเอกสารต่างๆ ได้ที่ด่านศุลกากรสังขละบุรีในวันและเวลาราชการ เพื่อนำไปจดทะเบียนนับแต่วันที่ชำระเงินค่าประมูลรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว (เพื่อนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก)

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานด่านศุลกากรสังขละบุรี หรือที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๕๕-๕๒๙๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



(นายสมบัติ พัฒนมาศ)
นายด่านศุลกากรสังขละบุรี

